



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
20 กรกฎาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

การอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, ผจก., ไทยรัฐ, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (บ้านเมือง, ผจก., ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ)

- นายสุทิน คลังแสง พรรคเพื่อไทย อภิปรายนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกฯ และรมว.สธ. และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กท. ว่ากำหนดและจัดให้มีนโยบายกัญชาเสรีด้วยความไม่สุจริตใจ ละเมิดกติกาโลกและกฎหมายระหว่างประเทศ ละเลย ละเว้น ไม่ควบคุมกัญชา กัดกระดูกเม็ดแรกผิดและผิดมาตลอด

- นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง พรรคก้าวไกล ระบุ กัญชาไม่ยาครอบจักรวาล มีทั้งประโยชน์และโทษ ถ้านำมาทำ ต้องระมัดระวังโทษ ต้องการให้ควบคุมให้ถูกต้องเหมาะสม รัฐต้องดูแลสุขภาพของคนเสพและคนที่ไม่ได้เสพ มองอย่างรอบด้าน นอกจากนี้แทนที่จะออกประกาศกฎกระทรวง สธ. เลื่อนปลดล็อกกัญชา 9 มิ.ย.ก่อนแต่ไม่ทำ จงใจให้เกิดช่องว่างของกฎหมาย เอาชีวิตเด็ก เยาวชน ไปเสี่ยงอันตราย

- นายภูษณ์ ยาวอหะซัน พรรคประชาชาติ ชี้แจงการเปิดเสรีกัญชา ไร้คุณธรรม ไร้จิตสำนึก ละเมิดศาสนาอิสลาม ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จว.ชายแดนภาคใต้ คือ ยาเสพติด แล้ววันนี้เปิดกัญชาเสรีจะละขนาดไหน ผাগ รมต.ยุติหรือชะลอเรื่องนี้ การใช้กัญชาเสรีสุดโต่งจะเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชัน 3 จว.ชายแดนภาคใต้ แต่คน 3 จว. มองว่าจะกลายเป็นแลนด์สไลด์เฟเวอร์

- นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกฯ และรมว.สธ. ยืนยันสามารถดำเนินนโยบายกัญชาเสรีเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ สร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ ไม่ขัดหรือแย้งต่ออนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษของสหประชาชาติ สธ.ได้ศึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์เป็นอย่างดี จึงเข้ามาต่อยอดทำให้กัญชาเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และลดยานำเข้าจากต่างประเทศได้ มั่นใจว่าในร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง จะสามารถควบคุมการใช้ในเยาวชน และการใช้ในอาหารได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (มติชน, กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ไทยโพสต์, hfocus)

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (มติชน, กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ไทยโพสต์, hfocus)

- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัด สธ. แถลงชี้แจงเรื่องการใช้กัญชาทางการแพทย์ ว่านโยบายกัญชาทางการแพทย์เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2562 มีคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 986 แห่ง ทั้งรัฐและเอกชนเพื่อจ่ายยากัญชา มีแพทย์ผ่านการอบรมการใช้กัญชารักษาโรคทั่วประเทศ 7.5 พันคน แพทย์แผนไทยอีกกว่า 7 พันกว่าคน รักษาผู้ป่วยกว่า 1.4 แสนคน จ่ายยากัญชารักษาโรคไปมากกว่า 4.5 แสนครั้ง รวมถึงมีการทำวิจัยกว่า 60 เรื่อง

- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์มีมานาน มีข้อบ่งชี้ 3 กลุ่ม 1) กลุ่มผู้ป่วยรับยาเคมีบำบัด โรคลมชักในเด็ก ผู้ป่วยปลูกประสาทเสื่อมแข็ง เพิ่มความอยากอาหารในผู้ป่วยเอดส์ 2) กลุ่มผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน อัลไซเมอร์ 3) กลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็ง


- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวถึงเรื่องการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยว่า กรมฯ ได้นำตำรับยาที่เข้ากัญชาในตำรากว่า 162 ตำรับ รักษา 13 กลุ่มโรค มีการผลิตและกระจายใช้ใน รพ.สต. รพช. ทั้งหมด 19 ตำรับ และยังมียากัญชาบรรจุเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ 5 ตำรับ มีผู้ป่วยได้รับยาประมาณ 1 แสนราย และมีการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยกว่า 49 เรื่อง จะทยอยออกผลเชิงรุกและการนำไปใช้ประโยชน์ ขอยืนยันว่าไม่มีสัญญาณทางกฎหมาย เรามีกฎหมายชัดเจนในการคุ้มครองประชาชน


- นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงการประกาศให้กัญชา กัญชง เป็นเหตุรำคาญตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 เพื่อคุ้มครองไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใกล้ชิด จึงขอประชาชนหากพบเห็นขอให้แจ้งเจ้าพนักงานตามกฎหมาย ขณะเดียวกัน หาก จนท.พบเห็นสามารถใช้อำนาจ ตักเตือน ระบุเหตุ หากไม่ฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา 27 กรณีกระทำในที่สาธารณะ และมาตรา 28 กรณีสถานที่เอกชน โดยมีโทษทั้งจำ ทั้งปรับ ส่วนการดำเนินการ

นักเรียนแอบขายกัญชาในโรงเรียน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ข่าวสด)

- ผู้ปกครองร้องเรียนกรณีนักเรียนหญิง ม.6 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง พกกัญชาแห้ง-กัญชาน้ำ มาขายให้เพื่อนแอบสูบ-เสพในโรงเรียน เวลาเข้าห้องเรียนมีอาการอ่อนเพลียสะสมสลับสลับทั้งวัน เสี่ยงจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งทางโรงเรียนได้แจ้งผู้ปกครองทราบ และครอบครัวย้ายเด็กไปเรียนที่โรงเรียนอื่น เบื้องต้นไม่สามารถดำเนินการทางกฎหมายได้

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ยื่นหนังสือทบทวนนโยบาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (ผจก., แนวหน้า)</p> <p>- นายอรุณ อุมาริ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล พร้อมตัวแทนสมาคมฯ ร่วมยื่นหนังสือขอให้หน่วยงาน สธ. พิจารณาทบทวนนโยบายกัญชาเสรี ปิดสภาวะสุญญากาศ</p>	
<p>ลักลอบนำเข้ากัญชาอัดแท่ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์, สยามรัฐ)</p> <p>- ดร.บึงกาฬ จับผู้ต้องหา 3 ราย ลักลอบนำเข้ากัญชาอัดแท่งกว่า 200 กก. จากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อขนส่งไปบริเวณพื้นที่ จ.นนทบุรี ผิดตามข้อหา พ.ร.บ.ศุลกากร แต่ยังไม่มีการจับกุมได้ว่าราคากลางอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบปรับ และมาตรการกฎหมายที่จะนำมาใช้ดำเนินคดี อยู่ระหว่างปรึกษากับอัยการ ด้านศุลกากร และ ปปส. เนื่องจากเป็นคดีแรก ยังไม่มีคดีตัวอย่าง ด้าน นายวัชรินทร์ เจียวิริยบุญญา รองประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อนุกรรมการศึกษาธิการ จ.นครพนม กล่าวว่า เป็นห่วงเรื่องการลักลอบนำเข้ากัญชาจากประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่มีกฎหมายชัดเจนมารองรับ กลายเป็นปัญหาแก่ จนท.ผู้ปฏิบัติงาน</p>	
<p> โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p>	
<p>สถานการณ์ประจำวัน</p> <p>- สถานการณ์ในประเทศ 20 ก.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,886 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,565,854 ราย เสียชีวิต 19 ราย เสียชีวิตสะสม 31,050 ราย รักษาหายเพิ่ม 2,029 ราย รักษาหายสะสม 4,511,625 ราย ยังรักษาอยู่ 23,179 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 569,564,431 (+163,871) ราย 6,391,619 (+265) ราย รักษาหาย 540,710,957 (+76,298) ราย</p>	-
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. แนวโน้มการระบาด+มาตรการป้องกัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ, ไทยโพสต์</p> <p>- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี ขอความร่วมมือประชาชนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากหลังจากได้รับวัคซีนเข็มหลัก 3-4 เดือน ภูมิคุ้มกันจะลดลง ทำให้ความสามารถในการป้องกันการติดเชื้อลดลงไปด้วย โดยเฉพาะในกลุ่ม 608 รวมถึงกลุ่มคนที่ทำงานกับผู้ป่วยหรือคนกลุ่มเสี่ยง นอกจากนี้ นายกฯ ได้มอบหมาย กทม. และ สธ. เจาะกลุ่มพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อค้นหากลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ข่าวสด, ntiontv, js100, thaipbs, thebangkokinsight, amarintv, thejournalistclub)</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การระบาดขณะนี้แนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น ส่วนมากเป็นกลุ่มอาการสีเขียว การรักษาเป็นแบบแยกกักตัวที่บ้าน จึงยังมีเตียงรองรับกลุ่มอาการหนัก สำหรับการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 เป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อใน รพ. กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 24 วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 โดยในกลุ่มที่ไม่มีอาการหรือสบายดี ไม่มีความจำเป็นต้องได้รับยาต้านไวรัส ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อ โดยเฉพาะการใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ และรักษาระยะห่าง</p> <p>- กรมการแพทย์ได้ต่อยอดระบบการดูแลจากเดิม เจอ-แจก-จบ ไปสู่สแกน (หรือโทร)-แจก-จบ ซึ่งเป็นการจัดทำ QR code หรือโทรศัพท์ติดต่อสถานพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ เพื่อเพิ่มช่องทางเข้าถึงการรักษา โดยไม่ต้องมาสถานพยาบาลในกลุ่มที่ไม่มีอาการหรืออาการไม่รุนแรง</p> <p>2. ปัญหาขาดแคลนยารักษาโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, ประชาชาติ) เว็บไซต์ (ประชาชาติ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, แนวหน้า, มติชน, thebangkokinsight, facebook)</p> <p>- ชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ว่า ขณะนี้รัฐบาลผูกขาดการผลิตและจัดหายาฟาวิ ให้กับ อภ. พร้อมขายฝันว่าไทยจะสามารถผลิตฟาวิ ป้อนให้ รพ.ต่าง ๆ ได้เพียงพอ ต่อมาก็ขยายการผลิตสู่ยาโมลนูพิราเวียร์และแพกซ์โลวิดด้วย และนำมาสู่ปัญหาขาดแคลนยา จึงเสนอให้ สธ. ประกาศยกเลิกการผลิตโดย อภ. ให้บริษัทเอกชนสามารถนำเข้าได้ แล้วให้รัฐกำหนดอัตราการค้าขายลดหย่อนแก่ รพ. ในราคาต้นทุน ความขาดแคลนยาจะหายไปทันที และราคาถูกลง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติ)</p> <p>- ทุกครั้งที่มีการร้องเรียนว่าฟาวิพิราเวียร์ขาดหรือขาดด้านไวรัสขาด ทาง อภ. ยืนยันทุกครั้งว่า ฟาวิพิราเวียร์ไม่ขาดและมีสำรองไว้มากพอ รวมทั้งได้มีการสั่งซื้อวัตถุดิบเพิ่มเติมและยังเตรียมจัดหาด้านไวรัสอื่น ๆ เข้ามาอีก แต่อีกด้านหนึ่งก็พบว่า มาร์เก็ตเพลสชื่อดังหลายแห่ง ร้านค้าออนไลน์ต่าง ๆ มีการนำยาต้านไวรัสโควิดออกมาจำหน่ายกันอย่างคึกคัก จากปกติที่ยา</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เหล่านี้จะมีจ่ายเฉพาะใน รพ. ทั้งโมลนูพิราเวียร์ แพกซีโลวิด ที่ผลิตโดยต่างประเทศ และอาจมีการลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ถือเป็นยาผิดกฎหมาย</p> <p>3. แนะนำตรวจ ATK หลังอาการหมด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ประชาชาติ, คมชัดลึก, TNN, ch7, nationtv, thebangkokinsight)</p> <p>- นายอนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา ไบโอเทค โพสต์ถึงสาเหตุที่หลายคนมีอาการเหมือนติดเชื้อโควิด 19 แต่ตรวจ ATK แล้วไม่ขึ้น 2 ชัดว่า บริบทของการตรวจ ATK วันนี้แตกต่างจากเมื่อก่อนที่ยังไม่ฉีดวัคซีน ช่วงที่ร่างกายยังไม่มีภูมิคุ้มกันจากวัคซีน อาการของโรคที่ชัดเจนจะทำให้ตรวจพบด้วย ATK ได้ง่าย แต่เมื่อร่างกายมีภูมิคุ้มกันจากวัคซีนแล้ว หากติดเชื้อจะรับไวรัสในปริมาณเพียงน้อยนิด แต่จะมีอาการทันที เช่น คัดจมูก มีน้ำมูก ครั้นเนื้อครั้นตัว จนต้องตรวจ ATK เพราะมีอาการ แต่ปริมาณไวรัสยังมีไม่มากพอ จึงให้ผลเป็นลบ ทำให้เข้าใจผิดว่าไม่ได้เป็นโควิด 19 นอกจากตรวจซ้ำอีก 2-3 วันต่อมา จะพบว่าหลายคนขึ้น 2 ชัดแล้ว สรุปว่าแนะนำให้ตรวจ ATK ในช่วงกักตัวหลังอาการหมดลง</p> <p>4. ผลสำรวจการสวมหน้ากาก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามกีฬา, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, กรมประชาสัมพันธ์, ผู้จัดการ, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, newtv, thaipbs, thebangkokinsight, nationtv, hfocus, acnews)</p> <p>- นพ.รศ.ทศ. ภิรมย์ชัยวิวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. เผยผลสำรวจพบ สถานบันเชิง ถอดแมสก์มากที่สุด สวมไม่ถึง 1% รองลงมาคือในโรงพยาบาลศูนย์ ห้างสรรพสินค้า ตลาด และขนส่งสาธารณะ</p> <p>- ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า แม้มีการผ่อนคลายนโยบายการสวมหน้ากากตามความสมัครใจ แต่สถานการณ์โควิด 19 ขณะนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงขอแนะนำให้ยังคงป้องกันตนเองอย่างเหมาะสม สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น ในสถานที่แออัด อากาศไม่ถ่ายเท มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่ม 608</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยผลสำรวจอนามัยโพลพบเห็นนักเรียนจับกลุ่มคุยกัน และเล่นกัน โดยไม่สวมหน้ากากถึงร้อยละ 60 ขอให้สถานศึกษาทุกแห่ง ยึดมาตรการ 6-6-7 ลดการติดและแพร่เชื้อโควิดในสถานศึกษา</p> <p>5. โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, ไทยโพสต์, springnews)</p> <p>- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ว่า มีข้อมูลจากการวิจัยสรุปโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย ทั้ง BA.2.74, BA.2.75, และ BA.2.76 ได้รับการประเมินเบื้องต้นพบว่ามีแนวโน้มที่จะมีความแข็งแรงมากกว่า BA.5 ที่น่าสนใจ คือ ประเทศไทยตรวจพบสายพันธุ์ย่อย BA.2.75 แล้วจากส่งตรวจที่มาจาก จ.ตรัง ย้ำว่าไทยต้องเฝ้าระวังในเรื่องของการกลายพันธุ์เพิ่มขึ้น</p> <p>6. อาการข้างเคียง Long COVID-19 ในผู้ชาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- เพจหมอแล็บแพนด้า และเพจสฤทธา โพสต์อาการข้างเคียงของโควิด 19 ในผู้ชาย ทำให้เกิดปัญหา Erectile Dysfunction เกิดการอุดตันของเส้นเลือดบริเวณอวัยวะเพศ เมื่อเลือดไปเลี้ยงน้อยลง ทำให้อวัยวะเพศแข็งตัวไม่เต็มที่ หรือยืดตัวไม่เต็มที่ จึงสั้นลงจนสังเกตได้ ประมาณ 1-1.5 นิ้ว แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ และการออกกำลังกายเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เลือดเข้าไปเลี้ยงได้ดีขึ้น</p> <p>7. ปัญหาการรักษาโควิดตามสิทธิ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- เพจ Drama-addict โพสต์ประสบการณ์รักษาโควิดของลูกเพจ ระบุ พายาวัย 82 ปี ป่วยโควิดไปรักษา รพ.ตามสิทธิ์ ได้รับเพียงยาตามอาการ ขอเอกซเรย์ปอดเนื่องจากสูงอายุ ไม่ได้รับวัคซีนและมีโรคประจำตัว แต่ผลเอกซเรย์ไม่มีการติดเชื้อ จึงกลับบ้าน ผ่านไป 1 อาทิตย์ อาการแย่ลง ไอหนัก จึงพาเข้า รพ.เอกชน ผลเอกซเรย์พบเชื้อลงปอด ได้รับยาโมลนูพิราเวียร์ เสียค่ารักษาไป 5 แสนบาท จึงแคลงใจกับการรักษาตามสิทธิ์</p>	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>การอภิปรายไม่ไว้วางใจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ประชาชาติธุรกิจ, แนวหน้า, ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผจก., thaigov)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ซึ่งถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นคนแรกจากทั้งหมด 11 คน ชี้แจงได้ข้อกล่าวหาฝ่ายค้าน โดยยืนยันสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และดำเนินนโยบายกัญชาเสรีเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ สร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การดื่มน้ำเปล่าส่งผลดีต่อร่างกาย</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, มติชน, สวท., thailandplus)</p> <p>- นพ.สุรธรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากกรณีที่มีคนออกมาเล่าประสบการณ์ไม่ดื่มน้ำเปล่ามาหลายปีจนป่วยนั้น เป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง เพราะการดื่มน้ำเปล่าสะอาดและเพียงพอจะช่วยรักษาสมดุล ทำให้ระบบต่างๆ ของร่างกายทำงานได้เป็นปกติ หากขาดน้ำสมองจะกระตุ้นให้สร้างฮอร์โมนคอร์ติซอล ส่งผลให้ความเครียดเพิ่มสูงขึ้น การดื่มน้ำเปล่าจึงช่วยลดความเครียดลง ช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม ช่วยในการทำงานของระบบย่อยอาหาร ป้องกันความเสียหายของไต ท้องไม่ผูก ปัสสาวะใสสะอาด ไม่ปวดหลังและบั้นเอว ดังนั้นในชีวิตประจำวัน ควรดื่มน้ำเปล่าสะอาดประมาณวันละ 8 - 10 แก้ว ไม่ควรดื่มครั้งละมากๆ ในคราวเดียว แต่ให้ดื่มบ่อยๆ กระจายวัน เพราะจะทำให้เกิดอาการจุกเสียด แน่นท้อง</p>	-
<p>โรคไข้หวัดใหญ่</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus, thansettakij)</p> <p>- กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนเฝ้าระวังตนเองเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ ขอเชิญชวนประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง เข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้าน และที่สถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ สปสช.</p>	-
<p>แนะนำการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, thailandplus, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือประชาชนตรวจสอบสภาพรถยนต์ ความพร้อมของร่างกายก่อนการขับขี่ยานยนต์ และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด พร้อมแนะนำการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนสำหรับรถรับ-ส่งนักเรียน เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตของเยาวชน</p>	-
<p>ผลสำรวจพฤติกรรมกรรมการสวมหน้ากากอนามัย</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, เนชั่น, ไทยโพสต์, thailandplus, acnews, hfocus, newtv, matichonweekly, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. เผยผลสำรวจพฤติกรรมกรรมการสวมหน้ากากอนามัย หลังปลดล็อกการสวมหน้ากากอนามัย พบประชาชนร้อยละ 36.3 สวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด ขณะที่ร้อยละ 62.8 เลือกถอดหน้ากากอนามัยบางพื้นที่ และร้อยละ 0.9 เลือกไม่สวมหน้ากากอนามัยเลย ย้ำกลุ่มเสี่ยง กลุ่ม 608 ผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการหรือใกล้ชิดบุคคล ควรสวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น</p>	-
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (ผจก., thailandplus, thebangkokinsight)</p> <p>- กรมการแพทย์ เผยตามที่มีการแชร์คลิปวิดีโอเกี่ยวกับการสาธิตช่วยผู้ป่วยหมดสติ ด้วยการใช้มือซ้ายกดข้อมือขวา ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าเป็นข้อมูลเท็จ การกระทำด้วยวิธีดังกล่าวไม่สามารถรักษาโรคหัวใจหัวใจหรือช่วยชีวิตได้ และอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้น ทำให้สูญเสียโอกาสในการรอดชีวิต</p>	-